

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.

ตามที่กรมสรรพากร ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๗ วัน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ได้ครบกำหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ดังนี้

๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็น โดยผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๗ วัน มีผู้เข้าชมจำนวน ๙๑๒ ราย มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ๑๑ ราย ประกอบด้วย ผู้เห็นด้วย ๘ ราย และผู้ไม่เห็นด้วย ๓ ราย และผู้ไม่แสดงความคิดเห็น ๙๐๑ ราย

๒. จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง

จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๗ วัน

๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

หลังจากสิ้นสุดการเปิดรับฟังความคิดเห็นข้างต้น มีผู้แสดงความคิดเห็นและคำชี้แจงเหตุผลสรุปได้ดังนี้

ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์	สรุปความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คำชี้แจง
การปฏิบัติหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติฯ	ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นมีข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้มีหน้าที่รายงานจะเริ่มมีหน้าที่ตามที่กำหนดในหลักการที่เปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อใด ๒. วิธีการและขอบเขตในการปฏิบัติหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติฯ และ	หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติจะปรากฏตามกฎหมายลำดับรอง

ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์	สรุปความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คำชี้แจง
	<p>ความตกลง</p> <p>๓. การขอความยินยอมจากลูกค้าภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	
การเตรียมความพร้อมสำหรับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	<p>ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการหารือกับภาคเอกชนก่อนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ระเบียบ หรือคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อหาข้อสรุปในวิธีการที่ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถปฏิบัติได้จริงและไม่เป็นภาระต่อภาคอุตสาหกรรมจนเกินไป</p>	<p>กรมสรรพากรได้มีการหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วน of ภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว แต่อย่างไรก็ดี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติ จะหารือกับผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
การจัดทำเอกสารด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์	<p>ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นมีข้อสงสัยว่า เอกสารที่จัดทำด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์มีขอบเขตเพียงใด</p>	<p>บรรดาเอกสารหลักฐานหรือหนังสือที่สามารถจัดทำด้วยกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจต้องใช้ในการติดต่อกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลใด หรือที่ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลใดต้องใช้ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ อาจกระทำได้ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
บทกำหนดโทษ	<p>ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นมีความเห็นว่า การกำหนดบทกำหนดโทษ ควร มีบทตกเตือนและให้โอกาสผู้มีหน้าที่รายงานให้ได้แก้ไขก่อนในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากมาตรฐาน CRS เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานได้</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจว่า ผู้มีหน้าที่รายงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะมีอำนาจสั่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือปฏิบัติ หรือแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตาม ก็จะไม่ถูกลงโทษ แต่อย่างไร</p>

ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์	สรุปความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คำชี้แจง
ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติฯ	ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นมีความเห็นว่า การส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานต่างประเทศจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งในปัจจุบันภาคธุรกิจยังไม่ได้รับทราบข้อมูลเหล่านั้นอย่างละเอียดเพียงพอ	ประเทศไทยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศคู่สัญญาได้ตามมาตรฐานสากล และจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเก็บภาษีอย่างมาก เพราะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถหาได้ในประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในระบบภาษี และส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้าและความมั่นคงทางการคลังของประเทศ อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีมากขึ้น

๕. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย

กรมสรรพากรจะนำผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ต่อไป